



ประกาศคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี)

ด้วยปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้นักเรียนเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี เป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อสร้างลักษณะที่พึงประสงค์ จึงจำเป็นต้องมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารีที่มีคุณภาพและจำนวนเพียงพอ โดยผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ ชั้นความรู้ทั่วไป และชั้นความรู้เบื้องต้น ประกอบประกาศครุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพครู หลักสูตร ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ความตามเอกสารแนบท้าย ข้อที่ ๒.๘ ที่กำหนดให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นสถาบันการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการผลิตครูให้กับสังคม ได้ตระหนักในปัจจัยและปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือทั้งความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ถูกต้อง จึงได้สนับสนุนให้นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ชั้นความรู้ทั่วไป และวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง , สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้เบื้องต้น โดยดำเนินการร่วมกับสมาคมสโมสรลูกเสือกำแพงเพชร ก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพรู เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการเข้ารับการอบรมวิชาลูกเสือ ไว้ดังนี้

๑. กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ - ๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

๒. การดำเนินการอบรม

๒.๑ ชั้นที่ ๑ ชั้นความรู้ทั่วไป (General Information Course, G.I.C)

๒.๒ ชั้นที่ ๒ ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้เบื้องต้น (Basic Unit Leader Training Course : B.T.C.)

๓. เกณฑ์การประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

นักศึกษาต้องผ่านการประเมินผลการเข้ารับการอบรมจากวิทยากรทั้ง ๒ ชั้น จึงจะสามารถออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพรูได้

อนึ่ง กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนกิจกรรมพัฒนาความเป็นครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตามประกาศการรับรองปริญญาทางการศึกษา ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานเลขาธิการครุสภา ทั้งนี้ หากนักศึกษาไม่เข้าร่วมกิจกรรมจนครบหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ไม่นอนุญาตให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพรูในปีการศึกษาถัดไป

ทั้งนี้เริ่มใช้ประกาศตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์)
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร